
 

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ 
 

317. Stjórnarfundur haldinn 11. september 2008  kl:17:05 
Mættir: Kári, Þórður, Sigurvin, Sveinn, Guðjón og Bjarney. 
 

1. Fundargerð síðasta fundar. 
Lesin og samþykkt. 
 
2. Innkominn bréf. 
Bréf frá UMFÍ v/ boðunar á 36. sambandsráðsfund 11. október haldinn í Stykkishólmi. 
Ákveðið að KG verði okkar fulltrúi. Afrit af bréfi skotdeildar til Stefáns Bjarkasonar v/ 
óska um áframhaldandi styrktarsamning. Tölvupóstur frá Stefáni Bjarkasyni þar sem 
kemur fram að bæjarráð hefur uppfyllt kröfur aðalstjórnar vegna Hringbrautarsvæðisins.  
3. Send bréf. 
Engin. 
 
4. Málefni körfuknattleiksdeildar Kef. 
KG býður stjórn körfuknattleiksdeildar velkomna á fund og gaf Margeiri Elitínusarsyni 
formanni deildarinnar orðið. Margeir þakkaði fyrir sig of fór yfir það helsta í upphafi 
leiktíðar t.d. fjáraflanir sem hafa gengið með ágætum. KG fór yfir reglur varðandi 
skattamál og hvernig skuli af þeim staðið. Rætt um rekstur deildarinnar. Margeir nefndi 
að á næstu Ljósnótt yrði sameiginlegt átak gert af deildinni hvernig staðið verður að 
sölubásum á hátíðinni. KG lagði áherslu á hvernig skuli standa að rekstri deilda og 
þakkaði stjórnarmönnum körfuknattleiksdeildar fyrir komuna. 
 
5. Önnur mál. 
EH skilað skýrslu íþrótta- og leikjaskóla inn til ÍT. 
Búið að úthluta tímum til deilda í íþróttamannvirkjum RNB. Verið er að vinna í því að fá 
tíma í íþróttarhúsinu á Vallarheiði fyrir körfuknattleiksdeild.  
Þrjú tilboð bárust í byggingu á nýju félagsheimili, frá: Atafli, Alverki og Hjalta 
Guðmundssyni. Verið er að meta tilboðin. Verkinu á að vera lokið 15. ágúst 2009. 
SG greindi frá stöðu mála á ritun sögu félagsins sem er nú í vinnslu. Ákveðið að boða 
Eðvarð á næsta fund. 
 
 
Næsti stjórnarfundur 25. sept. kl 17:05 2008. 
 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.18:30 
Fundinn ritaði SG 


